

CHỈ THỊ

V/v thực hiện dán tem thuế vào thuốc lá rượu, bia nhập khẩu vào thành phố.

Để thực hiện nghiêm chỉnh luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Để bảo vệ hàng sản xuất trong nước, chống kinh doanh trốn lậu thuế, gây rối loạn giá cả, thị trường và quyết định số 138/TC-CTN ngày 3/8/1989 của Bộ Tài chính về việc thực hiện dán tem thuế thuốc lá, rượu, bia.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Sở Tài chính, Chi cục thuế tổ chức thực hiện việc dán tem thuế vào thuốc lá, rượu bia cho các tổ chức có liên quan, hướng dẫn việc sử dụng tem thuế cho các đơn vị, cá nhân có kinh doanh mặt hàng thuốc lá, rượu, bia ngoại nhập theo đúng các nội dung đã quy định trong văn bản 1194/TC-CTN ngày 9/8/1989 của Cục thuế công thương nghiệp.

2/ Chi cục thuế công thương nghiệp thành phố phối hợp với Chi cục thu quốc doanh hướng dẫn các đơn vị kinh tế quốc doanh (Trung ương – Thành phố) có kinh doanh các mặt hàng thuốc lá, rượu bia ngoại nhập sử dụng tem thuế. Cán bộ chuyên quản các đơn vị này phải hướng dẫn đơn vị kê khai hàng hóa tồn kho (theo mẫu Chi cục thuế phát hành), kiểm tra đối chiếu để xác nhận bản kê khai hàng tồn kho.

Chi cục thu quốc doanh có trách nhiệm xác nhận số lượng hàng tồn kho đã nộp thuế hoặc chưa nộp thuế của từng đơn vị, nếu hàng đã nộp thì dán tem và hướng dẫn cách dán tem theo quy định, nếu hàng chưa nộp thuế thì chuyển giao danh sách (đơn vị, số lượng hàng hóa) cho cơ quan thuế (nơi đơn vị đóng trụ sở) để tiến hành tính thuế, thu thuế hàng phi mậu dịch và bán tem.

Các đơn vị kinh tế quốc doanh (Trung ương – Thành phố) nhận tem tại Chi cục thuế công thương nghiệp thành phố.

3/ Phòng Tài chính các quận huyện phối hợp cùng Phòng thuế công thương nghiệp các quận, huyện hướng dẫn các đơn vị kinh tế quốc doanh cấp quận, huyện kê khai, sử dụng tem thuế theo đúng như các nội dung đã quy định ở phần 3.

Nếu hàng chưa nộp thuế thì chuyển toàn bộ số hàng đó cho phòng thuế tính thu thuế và bán tem.

4/ Đối với khu vực kinh tế tập thể, hộ buôn bán tư nhân cá thể, phòng thuế cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn kê khai, đối chiếu số lượng mặt hàng thực tế với bảng kê khai. Yêu cầu xuất trình các biên lai, chứng từ đã nộp thuế, trường hợp có biên lai chứng từ chứng minh là số hàng đã nộp thuế thì bán tem và hướng dẫn cách dán, nếu chưa thì tiến hành thu thuế hàng hóa phi mậu dịch và bán tem.

5/ Thực hiện đúng nguyên tắc : tất cả các loại thuốc lá, rượu, bia ngoại nhập lưu thông trên thị trường thành phố đều phải dán tem thuế do Cục thuế công thương nghiệp – Bộ Tài chính in và phát hành.

6/ Sau ngày 1 tháng 10 năm 1989, các loại hàng nói trên lưu thông và bày bán trên thị trường thành phố nếu không dán tem thuế thì coi như hàng lậu thuế, ngoài việc phải nộp đủ số thuế trốn lậu còn phải nộp phạt : lần đầu phạt 1 lần thuế, lần 2 phạt 2 lần, lần 3 phạt 3 lần... số thuế gian lậu.

7/ Cho phép thành lập các tổ kiểm tra cấp thành phố, quận, huyện bao gồm ngành thuế, quản lý thị trường, công an kinh tế... để thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện dán tem đối với các loại hàng nêu trên và xử lý kịp thời các vụ vi phạm được phát hiện.

Trong công tác quản lý thu thuế hàng ngoại nhập, việc thực hiện dán tem vào thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu vào thành phố là một việc làm mới, bước đầu có khó khăn, phức tạp liên quan đến nhiều cấp, ngành. Vì vậy Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các báo, đài tuyên truyền giải thích, tổ chức thực hiện thật chu đáo và chặt chẽ. Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục Trưởng Chi cục thuế công thương nghiệp thành phố chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai và theo dõi việc thực hiện chỉ thị này. -

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

Lê Khắc Bình